

\*\*\*\*\*

ง ลือ พิมพ์

วันที่ 31 เดือน ก.ค พ.ศ. 2549

มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมสถานที่ วิศวกร  
ที่พร้อมร่วมดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์ฯ  
ศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นศูนย์ฯ การสอนที่มีคุณ  
คุณจนถึงวัฒนธรรมของจีน โดยเฉพาะจีน  
ที่จะมีผู้ที่ให้ความสนใจ เข้ามาเรียนจ้  
ศ.ร.วันชัย กล่าวต่อ

โดยในพิธีวางศิลาฤกษ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า  
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2543 ที่ผานมา ซึ่งส  
กรของเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช  
กษัตริย์แห่งราชวงศ์ ทรงวางศิลาฤกษ์ ทาง 4  
เอกอัครราชทูตจากสาธารณรัฐประชาชน  
จีนมาเขียนหนังสือแสดงเจตจำนงด้วยตนเอง  
แสดงความตั้งใจของรัฐบาลจีน ในการจัดตั้ง  
ศูนย์ฯ

สำหรับความสืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์  
วัฒนธรรมจีน ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
วิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการ  
ภาษาและวัฒนธรรมจีนขึ้นมาเพื่อศึกษาหา  
การจัดตั้ง อันประกอบด้วยนายประจวบ  
นายอำพล พรรณชัยชู นายสุนทร  
ชัย นายสงคราม ชิวประวัติดำรงค์  
ชูสุวรรณ นายแสวง เครือวิวัฒนกุล  
เหล่าธรรมทัศน์ นายตองแสง เล่าหิระพันธ์  
ทิพย์ กาญจนนิยต และเจ้าหน้าที่ของมหา  
วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้มีการหารือถึง  
จัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนขึ้น โดย  
ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นแหล่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์  
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย ให้  
และยั่งยืน และศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นศูนย์กร  
พื้นที่ที่ศึกษาในภูมิภาคนี้เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง  
การศึกษาให้กับนักศึกษาในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำ

นอกจากนี้ยังกำหนดให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็น  
ให้บริการทางวิชาการทางด้านจีนศึกษาให้กับ  
โดยเฉพาะแก่นักศึกษาเท่านั้น

ศ.ร.วันชัย กล่าวต่อว่า ทางด้านสาธารณ  
ชนจีนนั้น กำลังจะส่งคณะทำงานเข้ามาศึกษา  
ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อหาแนว  
งานที่ชัดเจนมากขึ้น โดยจะใช้ระยะเวลา  
ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประมาณ 2  
และหลังจากนั้นคณะทำงานก็ควรจะได้มีการ  
จัดตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและวัฒนธรรม  
จีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการริเริ่มขึ้นจาก  
การที่ H.E.Ms.Chen Zhili รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
ศึกษาธิการได้เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า  
หลวงเพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน  
ขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในวันที่ 10 ตุลาคมปีที่  
ผ่านมา ซึ่งสาเหตุที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนเลือก  
จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นก็เนื่อง  
จากเห็นว่าเป็นโอกาสในการร่วมเฉลิมฉลองในวาระ  
ครบ 100 ปี พระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริน  
ทราบรมราชชนนี และชื่อของมหาวิทยาลัยยังใช้พระ  
สมัญญานามว่า "แม่ฟ้าหลวง" ของพระองค์  
H.E.Ms.Chen Zhili ด้วย

นอกจากนี้ในแง่ของภูมิประเทศยังเอื้อต่อ  
การที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจากประเทศ  
ในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงตอนบนเข้ามาศึกษาที่มหา  
วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ ซึ่งถือว่เป็นส่วนหนึ่งของ  
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้  
ร่วมกับ Brock University จัดตั้งโครงการความร่วมมือ  
มือ ในการพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
(Collaborativer Development of Mae Fah Luang  
University, Thailand) ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษา และงานวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า  
หลวง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของกลุ่มประ  
เทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและตอบสนองความต้องการ  
ของท้องถิ่นและประเทศ

ศ.ร.วันชัย กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าว  
จะมีการจัดตั้งสถาบันต่างๆ 6 สถาบัน คือ 1.สถาบัน  
ฝึกอบรมทางภาษาสำหรับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่ม  
น้ำโขงตอนบน (GMS : Greater Mekong Subregion  
Language Training Institute) โดยจะเป็นสถาบันที่จะ  
พัฒนาในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับประเทศในกลุ่ม  
ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง 2.สถาบันศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและ  
ความเป็นพิษของอาหาร (Institute for study of En  
vironmental and Food Toxics.) ซึ่งจะร่วมมือในการ  
จัดสร้างห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานตามระดับสากล  
เช่น ISO 10725 เพื่อวิเคราะห์ทางด้านพิษวิทยาของ  
อาหารและสิ่งแวดล้อม 3.สถาบันศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  
และความยั่งยืน (Institute for Environmental and  
Sustainability Studies.) 4.สถาบันศึกษากลุ่มประเทศ  
อนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง (Institute of GMS Studies) ใน  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การ  
พาณิชย์ วัฒนธรรมและการปกครอง 5.สถาบันด้านการ

จัดการทางธุรกิจ (Business Management Institute.)  
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่งเพิ่มพูนศักยภาพในการ  
จัดการธุรกิจในด้านจัดการบัญชี การเงิน การตลาด  
การอุตสาหกรรม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ  
กลุ่มประเทศ GMS

นอกจากโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาต่างๆ ดัง  
กล่าวแล้ว Brock University ยังกำหนดที่จะให้มีการจัด  
ประชุมในระดับนานาชาติขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า  
หลวง โดยจะเชิญวิทยากรในระดับท้องถิ่น ระดับประ  
เทศ และระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน  
และยังวางใจแผนที่จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง  
กันอีกด้วย เนื่องจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความ  
พร้อมเพราะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะสอนนักศึกษา  
เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่นั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

Mr.David Brown ผู้อำนวยการ Brock  
International ของมหาวิทยาลัย Brock University  
กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ความสนใจดำเนินโครงการความ  
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น เนื่องจากเห็น  
ว่าเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ที่อยู่ในการกำกับของรัฐบาล  
ทำให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่ง่ายต่อการปรับ

เปลี่ยนและจัดระบบใหม่ๆ ตลอดจนมหาวิทยาลัยแห่ง  
นี้ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและยังมีจุดมุ่งหมายใน  
การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคดังกล่าว นับว่า  
เป็นเป้าหมายที่ตรงกับ Brock University ที่มีศักยภาพ  
และความพร้อมด้านบุคลากรในสาขาต่างๆ ที่ตรงกับ  
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

"ขณะนี้โครงการดังกล่าวกำลังอยู่ในระ  
หว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ CIDA (Cana  
dian International Development Agency) ในการ  
สนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการนี้ และประ  
มณปลายปีนี้จะกำหนดให้มีการลงนามในบันทึกความ  
เข้าใจ (MOU : Memorandum of Understanding)  
ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ Brock Univer  
sity ด้วย